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-สำเนา- 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1  ประจำป  พ.ศ. 2564 
วันท่ี  27  กันยายน  2564 

ณ  หอประชุมองคการบริหารสวนตำบลหนองระเวียง 
........................................................... 

ผูมาประชุม 
 

ลำดับท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบุญยิ่ง เฮฮา สมาชิก อบต. หมูท่ี 2 บุญยิ่ง เฮฮา  
2 นายแปลก ปนสันเทียะ สมาชิก อบต. หมูท่ี 6 แปลก ปนสันเทียะ  
3 นายประภากร อยูเย็น สมาชิก อบต. หมูท่ี 15 ประภากร อยูเย็น  
4 นายเชาว ศิริเถียร สมาชิก อบต. หมูท่ี 16 เชาว ศิริเถียร  
5 นายสมบัต ิ เผือกเล็ก สมาชิก อบต. หมูท่ี 17 สมบัติ เผือกเล็ก  
6 นายชนะ เนื้อนา สมาชิก อบต. หมูท่ี 20 ชนะ เนื้อนา  
7 นายนู จำพิมาย สมาชิก อบต. หมูท่ี 11 นู จำพมาย  
8 นายสมบัต ิ เชิญกลาง สมาชิก อบต. หมูท่ี 3 สมบัติ เชิญกลาง  
9 นางสวัสดิ ์ เยี่ยงอยาง สมาชิก อบต. หมูท่ี 16 สวัสดิ ์ เยี่ยงอยาง  

10 นางจิดาภา แสนเจก สมาชิก อบต. หมูท่ี 18 จิดาภา แสนเจก  
11 นายคำแสน อ่ำกลาง สมาชิก อบต. หมูท่ี 9 คำแสน อ่ำกลาง  
12 นายฐปนพงศ   พิมพพัชระบุญ สมาชิก อบต. หมูท่ี  3 ฐปนพงศ   พิมพพัชระบุญ  
13 นายพูน แตกโพธิ์ สมาชิก อบต. หมูท่ี 2 พูน แตกโพธิ์  
14 นายหิรัญ เนื้อนา สมาชิก อบต. หมูท่ี 10 หิรัญ เนื้อนา  
15 นายสุชาต ิ เฮฮา สมาชิก อบต. หมูท่ี 4 สุชาต ิ เฮฮา  
16 นายบุญเสริม กรวดกระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี 14 บุญเสริม กรวดกระโทก  
17 นายคูณ เปนพิมาย สมาชิก อบต. หมูท่ี 7 คูณ เปนพิมาย  
18 นายจำลอง ราวพิมาย สมาชิก อบต. หมูท่ี 7 จำลอง ราวพิมาย  
19 นายณรงค ม่ิงพิมาย สมาชิก อบต. หมูท่ี 11 ณรงค ม่ิงพิมาย  
20 นายภาคิน หาญนา สมาชิก อบต. หมูท่ี 6 ภาคิน หาญนา  
21 นายสังวาลย สุนทะวงค สมาชิก อบต. หมูท่ี 8 สังวาลย สุนทะวงค  
22 นางแสงทอง อาศัยปา สมาชิก อบต. หมูท่ี 1 แสงทอง อาศัยปา  
23 นายบุญชวย ยิ้มนอย สมาชิก อบต. หมูท่ี 4 บุญชวย ยิ้มนอย  
24 นายสำเริง ม่ิงพิมาย สมาชิก อบต. หมูท่ี 20 สำเริง ม่ิงพิมาย  
25 นายสมบัต ิ ก้ินบุราณ สมาชิก อบต. หมูท่ี 5 สมบัติ ก้ินบุราณ  
26 นายประดิษฐ ชัยสิทธิ ์ สมาชิก อบต. หมูท่ี 5 ประดิษฐ ชัยสิทธิ ์  
27 นายเชิด บุญสกุลไทย สมาชิก อบต. หมูท่ี 12 เชิด บุญสกุลไทย  
28 นายสำรวย กวางพิมาย สมาชิก อบต. หมูท่ี 12 สำรวย กวางพิมาย  
29 นายบำรุง ซ่ือสัตย ประธานสภาฯ บำรุง ซ่ือสัตย  
30 นายอุทิตย บรรจงปรุ สมาชิก อบต. หมูท่ี 19 อุทิตย บรรจงปรุ  
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ลำดับท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
31 นางสาวอารีรัตน    ขวัญยืน สมาชิก อบต. หมูท่ี  1  อารีรัตน    ขวัญยืน  
32 นางศศิธร บรรจงปรุ สมาชิก อบต. หมูท่ี 14 ศศิธร  บรรจงปรุ  
33 นายฉลอง พฤกษาชพี สมาชิก อบต. หมูท่ี 17 ฉลอง พฤกษาชพี  
34 นางสาวสุชาดา สมสวนจิต เลขานุการสภาฯ สุชาดา สมสวนจิต  
 
ผูไมมาประชุม 
 

ลำดับท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 
1 นายเมา        กลาถูก รองประธานสภาฯ ขาด 

 
ผูเขารวมประชุม 
 

ลำดับท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายอุดมเดช   สวางจิตร นายก อบต.หนองระเวียง อุดมเดช สวางจิตร  
2 นายปราณีศิลป ปราสาทสูง รองนายก อบต.หนองระเวียง ปราณีศิลป ปราสาทสูง  
3 นายวันชัย จันทร รองนายก อบต.หนองระเวียง วันชัย จันทร  
4 นายสมชาย อาศัยปา ผูใหญบานหมูท่ี  2 สมชาย อาศัยปา  
5 นายสุนทร พลองพิมาย ผูใหญบานหมูท่ี  1 สุนทร พลองพิมาย  
6 นายอำนาจ ศรีสกุล ผูใหญบานหมูท่ี  5 อำนาจ ศรีสกุล  
7 นายสมควร อาศัยปา เลขานุการนายกฯ สมควร อาศัยปา  
8 นายประมวล คำพา เจาหนาท่ีปาไม ประมวล คำพา  
9 นายชูเกียรต ิ มุขพิมาย เจาหนาท่ีปาไม ชูเกียรต ิ มุขพิมาย  

10 นายสมชาย สันโดษ กำนันตำบลหนองระเวียง สมชาย สันโดษ  
11 นางสาวภัททิยา สมสวนจิต รองปลัด  อบต. ภัททิยา สมสวนจิต  
12 นางมนัสดา โสมทองหลาง นักวิชาการสุขาภิบาล รักษาราชการ

แทน ผอ.กองสาธารณสุข ฯ 
มนัสดา โสมทองหลาง  

13 นางกุศลิน นพบุญชลธี ผอ.กองคลัง กุศลิน นพบุญชลธี  
14 นางสาวน้ำทิพย ชอบใจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม น้ำทิพย ชอบใจ  
15 นายณัฐฐากร จายนอก ผอ.กองสงเสริมการเกษตร ณัฐฐากร จายนอก  
16 นายวสวัตติ ์ อวนโพธิ์กลาง หัวหนาสำนักปลัด วสวัตติ ์ อวนโพธิ์กลาง  
17 นายอรรคเดช แข็งแรงดี นายชางโยธา  อรรคเดช แข็งแรงดี  
18 นางพรสิริ ชนะชัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน พรสิริ ชัยชนะ  
19 นางสาวประสิตา งามพิมาย เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ประสิตา งามพิมาย  
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เริ่มประชุม  เวลา  09.30  น. 
เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภา อบต. ครบแลว ขอเชญิทานประธานสภาฯ ไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปด

การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  

ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจงใหทราบ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกขาด 1 ทาน   
 นายเมา  กลาถูก   รองประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
    1. รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3   
                                   ครั้งท่ี 2 ประจำป พ.ศ. 2564  เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 
ประธานสภาฯ สมาชิก อบต. ทุกทานคงไดตรวจรายงานการประชุมท่ีจัดเตรียมใหสมาชิกไวตรวจสอบ

แลว  มีสมาชิกทานใด จะแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ครั้งที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564  หรือไม ถาไมมีถือวาท่ี
ประชุมรับรอง 

ท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทูถาม 
ประธานสภาฯ  เนื่องจากไมมีสมาชิก อบต. ยื่นกระทูตอประธานสภาฯ  ผมขอผานไป วาระท่ี 4 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 การโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 
นายกฯ ผมขอมอบใหผูอำนวยการกองคลังเปนผูชี้แจงครับ 
นางกุศลิน เรียนทานประธานสภาฯ ทานนายกฯ สมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทานฯ ดิฉัน     

นางกุศลิน  นพบุญชลธี ผูอำนวยการกองคลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย  
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 ขอท่ี 27 การโอนเงิน  
งบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที ่ทำใหลักษณะ ปริมาณ   
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  

 รายละเอียดตามเอกสารที ่แจกให การโอนงบประมาณไปตั ้งจายเปนรายการใหม  
มี 1 โครงการ ดังนี้คะ  
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บญัชีโอนเงนิงบประมาณรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
งบลงทุน 

หมวดคา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียงอําเภอพิมายจงัหวดันครราชสีมา 

 
            

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ 
/รายการ 

งบประมาณ 
อนุมตั ิ

งบประมาณกอ่น
โอน (+/-) จาํนวนเงนิทีโ่อน งบประมาณหลงั

โอน 

เหตุผล/คาํ
ช้ีแจงการโอน
งบประมาณ

รายจ่าย 
แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

บริหารท ั่วไป
เกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

งบบุคลากร เงนิเดือน 
(ฝ่ายประจํา) 

เงนิเดือน 
พนกังาน 

- 907,380.00 729,510.00 496,0.00.00 (-) 233,510.00 

  

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

โครงสรา้ง
พื้นฐาน 
 
 
 
 
 
      

งบลงทุน คา่ทีด่นิและ
สิง่ก่อสรา้ง 

คา่ก่อสรา้ง
สาธารณูปโภค 

 โครงการ 
ก่อสรา้งถนน 
คสล. บ้าน
หนองขาม 
หมู่ที ่2  
สายกลางสระ
นํ้าหนองขาม 

- - 496,000.00 (+) 496,000.00 เพื่อต ัง้จ่ายเป็น
รายการใหม่ 
โครงการ
ก่อสรา้งถนน 
คสล. บ้าน
หนองขาม หมู่
ที ่2 สายกลาง
สระนํ้าหนอง
ขาม 
ดําเนินการ 
ก่อสรา้งถนน 
คสล. ผวิจราจร
กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 208 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 832 
ตร.ม. พรอ้ม
ไหล่ทาง 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใด มีขอซักถามหรือขอสงสัยหรือไม เชิญครับ 
    ถาไมมีผมจะขอมติท่ีประชุมเรื่องการโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ท่ีประชุมสภาฯ   เห็นชอบ   32 เสียง 
   ไมเห็นชอบ     ไมมี 
   งดออกเสียง      1 เสียง 
   สมาชิกสภาฯ อยูในท่ีประชุม  33 คน 

  4.2 ขออนุมัติกันเงินประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีไมไดกอหนี้ผูกพัน) 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญทานนายกครับ 
นายก อบต.  ในกรณีท่ีขออนุมัติกันเงินประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรณีไมไดกอนี้ผูกพัน) ผม

ขอเชิญผูอำนวยการกองคลังเปนผูชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางกุศลิน เรียนประธานสภาฯ  สมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันนางกุศลิน นพบุญชลธ ี

ผูอำนวยการกองคลัง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจำตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป องคการ
บริหารสวนตำบลหนองระเวียง จึงขออนุมัติกันเงินประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(กรณีไมไดกอนี้ผูกพัน) ดังนี้ 
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    หมวดงบลงทุน คาครุภัณฑ จำนวน 2 โครงการ ดังนี ้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดการกันเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  หมวดงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ป�งบประมาณ 2564 

ลำดับ

ที่ 
แหล่งเงิน แผนงาน งาน งบ 

ประเภท 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

รายจ่าย ที่ขอกัน 

1 เงินงบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป ลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงาน 

จัดซื้อชุดรับแขก  

จำนวน 1 ชุด 

         

40,000.00  

                   

-    

         

40,000.00  

        ค่าครุภัณฑ์  
ประกอบไปด้วย         

           
-โซฟา 3 ที่นั่งจำนวน 1 ตัว        

           
-โซฟา 1 ที่นั่ง จำนวน 4 ตัว          

           
-โต๊ะกลาง จำนวน 1 ตัว        

            -โต๊ะข้าง จำนวน 2 ตัว       

2 เงินงบประมาณ การรักษาความสงบ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ลงทุน ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

เลื่อยโซ่ยนต์   

จำนวน 1 เครื่อง 

         

10,000.00  

                   

-    

         

10,000.00  

    ภายใน และระงับอัคคีภัย ค่าครุภัณฑ์   

-จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์แท่น

บังคับโซ ่       

        
  

  

11.5 นิ้ว (บาร์ยึดโซ่) 

เครื่องยนต์         

        
  

  

เบนซิน 2 จังหวัด ขนาด 

ไม่น้อยกว่า       

            

0.6 แรงม้า ประกอบพร้อม

ใช้งาน       

                    

รวมเป�นเงินทั้งสิ้น 

         

50,000.00    

         

50,000.00  
          

 

หมวดงบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง จำนวน 8 โครงการ ดังนี ้
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดการกันเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดงบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

ป�งบประมาณ 2564 

ลำดับ

ที่ 
แหล่งเงิน แผนงาน งาน งบ 

ประเภท 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

รายจ่าย ที่ขอกัน 

1 เงินงบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป ลงทุน ค่าบำรุงรักษาและ 

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคาร 

       

500,000.00  

                   

-    

       

500,000.00  

  
      

ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงที่ดินและ 

ที่ทำการองค์การบริหาร

ส่วนตำบล   
    

          สิ่งก่อสร้าง หนองระเวียง       

                    

2 เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน บำบัดน้ำเสีย ลงทุน ค่าก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ำ 

       

382,000.00  

                   

-    

       

382,000.00  

        

ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค 

ภายในหมู่บ้านนาตาหิน 

หมู่ที่ 9        

            คุ้มกลางใจนาง       
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ลำดับ

ที่ 
แหล่งเงิน แผนงาน งาน งบ 

ประเภท 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

รายจ่าย ที่ขอกัน 

3 เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน บำบัดน้ำเสีย ลงทุน ค่าก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ 

       

400,000.00  

                   

-    

       

400,000.00  

        

ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

สิ่งสาธารณูปโภค หน้าที่ทำการองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองระเวียง       

                   

4 เงินงบประมาณ อุตสาหกรรม ก่อสร้าง 
ลงทุน 

ค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

     

1,380,000.00  

                   

-    

     

1,380,000.00  

    

และการโยธา โครงสร้างพ้ืนฐาน  ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

สิ่งสาธารณูปโภค จากบ้านหนองบัวคำ  

หมู่ที่ 5 ไป       

            บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8       

5 เงินงบประมาณ อุตสาหกรรม ก่อสร้าง ลงทุน ค่าก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านง้ิว 

     

1,073,000.00  

                   

-    

     

1,073,000.00  

    

และการโยธา โครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

สิ่งสาธารณูปโภค หมู่ที่ 4 ต่อจากถนน คสล. 

เดิม        

            

สายป่าช้าถึงสามแยก  

หมู่ที่ 15         

            
ไปหมู่ที่ 3 

      

6 เงินงบประมาณ อุตสาหกรรม ก่อสร้าง ลงทุน ค่าก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.        

796,000.00  

                   

-    

       

796,000.00  

    และการโยธา โครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

สิ่งสาธารณูปโภค บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 3 ไป

บ้านโจด 

      

           หมู่ที่ 15 ต่อจากถนน คสล. 

เดิม 

      

 

      

 

   

7 เงินงบประมาณ อุตสาหกรรม ก่อสร้าง ลงทุน ค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

     

1,807,000.00  

                   

-    

     

1,807,000.00  

    และการโยธา โครงสร้าพ้ืนฐาน  ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

สิ่งสาธารณูปโภค บ้านมาบประดู่ หมู่ที่ 7  

จากสี่แยก 

      

    

 

        ซอย 6 ไปบ้านโนนหญ้านาง        

    

 

        หมู่ที่ 8       

8 เงินงบประมาณ อุตสาหกรรม ก่อสร้าง ลงทุน ค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

       

978,000.00  

                   

-    

       

978,000.00  

    และการโยธา โครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

สิ่งสาธารณูปโภค บ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ไป

บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 5 

      

            

 

       

 

รวมท้ังส้ิน 

     

7,316,000.00   

     

7,316,000.00  

 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกหรือผูเขารวมประชุมมีขอสงสัยหรือขอสักถามหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุม
   ขออนุมัติกันเงินประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีไมไดกอหนี้ผูกพัน) ครับ 

ท่ีประชุมสภาฯ   เห็นชอบ   32 เสียง 
   ไมเห็นชอบ      ไมมี 
   งดออกเสียง      1 เสียง 
   สมาชิกสภาฯ อยูในท่ีประชุม  33 คน 
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 4.3 ขออนุมัติขยายเวลาจายเงินไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 
นายก อบต. ในกรณีท่ีขออนุมัติกันเงินประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีไมไดกอนี้ผูกพัน)  

ผมขอเชิญผูอำนวยการกองคลังเปนผูชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางกุศลิน เรียนประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันนางกุศลิน นพบุญชลธี  

ผูอำนวยการกองคลัง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ 
2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวด 
คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจำตองใชจายเงินนั้น
ตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีก 
ไมเกินระยะเวลาหนึ ่งป กรณีเม่ือสิ ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ ่งแลว   
หากองคการปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดดำเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น  องคการบริหารสวนตำบลหนองระเวียง  
จึงขออนุมัติขยายเวลาจายเงินไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  รายละเอียดขอ
ขยายเวลาเบิกจาย  ปงบประมาณป พ.ศ. 2563 (ขอขยายเวลาเบิกจายในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) กรณีไมไดกอหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดขอขยายเวลาเบิกจ่าย 

ป�งบประมาณ 2563  (ขอขยายเวลาเบิกจ่ายในป�งบประมาณ 2565) 

กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ลำดับ

ที่ 
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด 

ประเภท 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

รายจ่าย ที่ขอกัน 

1 เงินงบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป ลงทุน ค่าก่อสร้าง โครงการจัดทำทางเดินพร้อม 

       

200,000.00  

                   

-    

       

200,000.00  

        

ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

สิ่งสาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับ

คนพิการและผู้สูงอายุ       

                   

                    

2 เงินงบประมาณ อุตสาหกรรม ก่อสร้าง ลงทุน ค่าก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่ที ่

       

730,000.00  

                   

-    

       

730,000.00  

    

และการโยธา โครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

สิ่งสาธารณูปโภค 6 จุดต้ังศาลาประชาคม 

บ้านหนอง-       

            
ระเวียง หมู่ที่ 6 

      

                    

รวม 

       

930,000.00    

       

930,000.00  

 
ประธานสภาฯ มีสมาชิก อบต. ทานใดมีขอสงสัยหรือขอสักถามหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมครับ 
ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหอนุมัติขยายเวลาจายเงินไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 รายละเอียดขอขยายเวลาเบิกจายปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขอขยายเวลา
เบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีไมไดกอหนี้ผูกพัน) จำนวน 2 โครงการ 
จำนวนเงินท้ังสิ้น  930,000  บาท  ขอไดโปรดยกมือครับ 
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ท่ีประชุมสภาฯ   เห็นชอบ   32 เสียง 
   ไมเห็นชอบ      ไมมี 
   งดออกเสียง      1 เสียง 
   สมาชิกสภาฯ อยูในท่ีประชุม  33 คน 

 4.4 การขอความเห็นชอบจัดตั้งปาชุมชน 
ประธานสภาฯ ขอเชิญเจาหนาท่ีปาไมชี้แจงขอมูล รายละเอียดการจัดตั้งปาไมชุมชนครับ 
นายประมวล คำพา เรียนทานประธานสภาฯ ทานนายกฯ และผูเขารวมประชุมทุกครับ ผมนายประมวล คำพา 

ตัวแทนหัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมหนองบุญมาก อำเภอจักราช ที่เขารวม
ประชุมในวันนี้คือขอความเห็นชอบในการจัดตั้งปาชุมชน บานโนนหญานาง หมูท่ี 8 โดย
กรมปาไมไดมีโครงการใหออกมาสำรวจปาชุมชน ตามพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. 
2562 ใหสำรวจวาปาไหนท่ีหมดอายุและยังไมหมดอายุ ซ่ึงเจาหนาท่ีออกมาสำรวจแลว
เห็นวาปาชุมชน บานโนนหญานาง หมูท่ี 8 ไดหมดอายุหลายปแลว กรมปาไมจึงเสนอให
จัดตั้งปาชุมชนบานโนนหญานางข้ึนใหม ซ่ึงจะใหทานกำนันประสานอีกรอบหนึ่งครับ 

นายสมชาย สันโดษ  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. ทานนายกฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน
    ตามระเบียบวาระที่ 4.4 การขอความเห็นชอบในการจัดตั้งปาชุมชน บานโนนหญานาง 
    หมูท่ี 8 ตามท่ีตัวแทนหนวยปองกันและพัฒนาปาไมหนองบุญมาก ไดนำเขาท่ีประชุมใน
    วันนี้ ปาชุมชนบานโนนหญานางเดิมไดข้ึนทะเบียนเปนปาชุมชนมาตั้งแตประมาณ พ.ศ. 
    2545 ซึ่งปจจุบันไดหมดอายุหลายปแลว ซึ่งคนในชุมชนไดเล็งเห็นความสำคัญของ 
    การอนุรักษปาแหงนี้ เอาไวใหลูกหลานไดศึกษาถือวาเปนทรัพยากรธรรมชาติอีกผืนหนึ่ง
    ท่ีจะพอใหชาวตำบลหนองระเวียงไดเห็นสภาพปา ซึ่งเปนปาที่มีความอุดมสมบูรณ
    ในโอกาสนี้ทางชุมชนหมูบานไดปรึกษาหารือมีการจัดตั้งคณะกรรมการปาชุมชนขึ้นมา
    ใหมและมีการประชุมราษฎรในหมูบาน ก็ไดเห็นถึงความสำคัญและไดมีมติในหมูบานให
    มีการข้ึนทะเบียนเปนปาชุมชนของหมูบานตอไป ซ่ึงปาแปลงนี้มีพ้ืนท่ีประมาณ 300 ไร  
    แบงเปนพื้นที่ 2 ประเภท คือ 1. พื้นที่ปาที่ใชประโยนได  2. พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ
    ครับ ก็ฝากทานประธานสภาฯ ทานนายกฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ไดพิจารณาให
    ความเห็นชอบในการจัดตั้งปาชุมชนตอไปครับ 
ประธานสภาฯ   ครับ ขอบคุณทานกำนันสมชาย สันโดษ การขอความเห็นชอบเรื่องการจัดตั้งปาชุมชน 
    ตามที่ทานกำนันไดใหชี ้แจงรายละเอียด มีสมาชิกทานใดมีขอคิดเห็นเพิ่มเติม หรือ
    ขอเสนอแนะไหมครับ เชิญครับ เชิญทานแปลกครับ 
นายแปลก ปนสนัเทียะ  ครับขออนุญาตประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน และผูเขารวม
    ประชุมทุกทานผมนายแปลก ปนสันเทียะ สมาชิก อบต. หมูที่ 6 ขอสอบถามวาสำนัก
    สงฆไปตั้งอยูในปา ถามีการจัดตั้งปาชุมชนแลวมีสำนักสงฆไปตั้งอยูจะมีความถูกตอง
    หรือไมอยางไรครับ อยากเรียนสอบถามครับ ขอบคุณมากครับ 
ประธานสภาฯ   ครับ เชิญทานเจาหนาท่ี ครับ    
นายประมวล  คำพา  ครับ สำนักสงฆ คือไดมีการจัดทำบันทึกใหพระสงฆออกจากพ้ืนท่ีปา ซ่ึงสำนักสงฆยังอยู
    ในปา แตวาพระสงฆไมอยู ซ่ึงพระสงฆยินยอมออกจากพ้ืนท่ีปาไปแลวครับ ซ่ึงก็ทราบวา
    ทานไปอยูตามแนวเขตปาครับ 
นายสมชาย สันโดษ  เรียนทานประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ตามที่มีคณะสงฆเขาไปใช
    สถานที่ปฏิบัติธรรมในสวนนั้นเปนพื้นที่ที่ติดกับปาชุมชน ซึ่งเลขาคณะสงฆไดไปขอซื้อท่ี
    ท่ีติดกับปาชุมชนจำนวน 2 แปลง ซ่ึงก็มีการสรางศาลาเปนสิ่งปลูกสรางในพ้ืนท่ี ที ่ ได รับ
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    การบริจาคจากชาวบาน ณ ปจจุบันศาลาแหงนี้ก็เปนสถานที่ทำกิจกรรมดานศาสนา 
    ในสวนของกุฏิหลังเล็ก ๆ ที่ทานเขาไปสรางอยูในปาชุมชน ซ่ึงก็ยังไมไดมีการพูดคุย
    และเขาตรวจสอบอยางชัดเจน เพราะทราบวามีภิกษุที่ใชพื้นที่ตรงนี้เฉพาะชวงเขาพรรษา
    ซึ ่งหลังจากออกพรรษาแลว ทานก็คงจะออกมาปฏิบัติกิจของสงฆแหงอื ่น และ  
    ณ ปจจุบันคณะสงฆก็มีพ้ืนท่ีของตัวเองเปนการเฉพาะแลวครับ 
ประธานสภาฯ   ครับ ขอบคุณครับทานกำนันสมชาย สันโดษ 
    มีสมาชิกทานใดมีขอสงสัย หรือมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม  เชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ   ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ขออนุญาตสอบถามไปในสวนของกรมปาไมคะ ในเรื่อง
    ของการจัดตั้งปาชุมชน อยากใหทานนำเรียนในท่ีประชุมในเรื่องของระเบียบท่ีเก่ียวของ
    ในเรื่องของการจัดตั้งปาชุมชนและเรื่องของการดูแล กรณีที่มีการจัดตั้งปาชุมชนไปแลว
    วาหากกรณีมีการบุกรุก คณะกรรมการที่จัดตั้งมีอำนาจหนาที่อยางไรบาง หรือในสวน
    ของกรมปาไมมีมาตรการอยางไรบาง อยากใหทานชวยชี้แจงในเรื่องของระเบียบการ
    จัดตั้งปาชุมชนคะ 
ประธานสภาฯ    ครับเชิญเจาหนาท่ี ครับ 
นายประมวล คำพา  ครับ ตามระเบียบการจัดตั้งปาชุมชน พ.ศ. 2562 หากพื้นที่ตรงนี้ไดรับอนุมัติใหจัดต้ัง
    เปนปาชุมชนแลว สามารถดำเนินคดีกับผูบุกรุกปาไม ผูแผวถางปาหรือผูที่นำขยะไปท้ิง
    ไดครับ สามารถดำเนินการจับกุมหรือปรับและดำเนินคดีไดครับ  
    สวนอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการปาชุมชน อยูท่ีประธาน โดยประธานจะประสานกับ
    คณะกรรมการชุมชน ซ่ึงประธานสามารถจับกุมดำเนินคดีหากมีผูบุกรุกไดครับ 
ประธานสภาฯ   ครับเชิญ ทานเชิดครับ 
นายเชิด    กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ และผูเขารวม
    ประชุมทุกทาน ผมนายเชิด บุญสกุลไทย สมาชกสภาฯ หมูที่ 12 ขอนำเรียนเพิ่มเติม
    การจัดตั้งปาชุมชน ปาไมที่มีความอุดมสมบูรณของตำบลหนองระเวียงไดใชประโยชน
    รวมกัน ตามที่ทานกำนันไดชี้แจง มีพื้นที่จำนวน 300 กวาไร การใชประโยชนในสวน
    ของชุมชนในหมูบานและตางหมูบาน อยากเรียนสอบถามวาการใชประโยชนในปจจุบัน
    ในสวนของปาชุมชนวามีการดำเนินการอยางไร และในสวนของพระสงฆท่ีมีการจัดซ้ือท่ี
    นั้นซ้ือตรงไหนอยางไร ครับ ขอบคุณครับ 
นายประมวล คำพา  ครับหากปาชุมชนแหงนี้ไดรับการอนุมัติจัดตั้งเปนปาชุมชนแลว จะมีการแบงโซนใน 
    การใชประโยชน 60:40 คือเปนปาอนุรักษรอยละ 60 และใชประโยชนรอยละ 40 
    การใชประโยชนใหประชาคมหมูบานและใหประธานชุมชนรับรอง สามารถใหเชาเพ่ือ 
    ทำการเกษตรปลูกออย ปลูกมันสำปะหลังไดครับ โดยเงินคาเชาเอามาเขาหมูบาน  
    เขากองทุนหมูบานเพ่ือทำประโยชนเพ่ือพัฒนาหมูบานไดครับ  
นายสมชาย สันโดษ  กรณีปาแหงนี้ไดจัดตั้งเปนปาชุมชนแลวจะมีการอนุรักษเพิ่มเติม โดยการปลูกปาไมเต็ง 
    ปาไมแดงเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวข้ึนไปอีกครับ 
ประธานสภาฯ   ครับขอคุณทานกำนันที่ไดชี้แจงเพิ่มเติม มีสมาชิกทานใดมีขอคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญครับ 
    เชิญทานสังวาลยครับ 
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นายสังวาลย   เรียนทานประธานสภาฯ ทานนายกฯ ทานสมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
    กระผมนายสังวาลย สุนทะวงค สมาชิก อบต. หมู ที ่ 8 ผมขอพูดเสริมทานกำนัน  
    ทางชุมชนของเราไดทำการประชาคมหมูบานใหมีการจัดตั้งปาชุมชน โดยแบงเปน 
    สองโซน โซนแรกคือพื้นที่ใชประโยชนจะเปนชวงอางขามปอมที่เราไปปลูกปาเมื่อหลาย
    ปกอนไปทางทิศใตของหมูบานไปจนถึงถนนคอนกรีตของหมูบาน  และเปนพื้นท่ีท่ี
    เมื่อกอนมีชาวบานทั้งบานใหมทิพยประชาและโนนหญานาง ที่เขาใชพื้นที่ตรงนั้นตั้งแต
    สมัยรุนปูรุนยา แตปจจุบันก็มีการประชาคมขอคืนและเห็นชอบใหมีการปลูกปาในพื้นท่ี
    ใชสอย  โซนที่สองจากอางขามปอมมาทางทิศเหนือเปนปาอนุรักษ พื้นท่ีเขตหวงหาม
    เปนปาเบญจพรรณ  และทางดานทิศเหนือนี้ท่ีทานพระอาจารยขอซื้อหรือมีผูบริจาคให
    ก็จะเปนที่ที่อยูติดกับพื้นที่ของอบต.คูณ เปนพิมาย ซึ่งทำการปลูกปายางนากวา 300 ตน 
    และอีกโซนหนึ่งที่ทานไปสรางวัดฝงทิศตะวันออกตรงนั้นจะเปนที่ดินของชาวบานท่ี 
    พระอาจารยซื้อ 2 แปลงรวมประมาณ 8 ไรครับ ซึ่งกระผมก็ขอชี้แจงเพิ่มเติมใหพี่นอง
    สมาชิกทุกทานเขาใจในสวนนี้ครับ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานสังวาลยครับ ท่ีไดอธิบายใหทานสมาชิกเขาใจและทราบ 
    มีสมาชิกทานใด มีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม เชิญครับ  
  ถาไมมีผมจะขอมติท่ีประชุม 4.4 การขอความเห็นชอบจัดตั้งปาชุมชนบานโนนหญานาง

หมูท่ี 8 
 
ท่ีประชุมสภาฯ   เห็นชอบ   32 เสียง 
   ไมเห็นชอบ      ไมมี 
   งดออกเสียง      1 เสียง 
   สมาชิกสภาฯ อยูในท่ีประชุม  33 คน 

  4.5 การขอความเห็นชอบกอสรางสะพานแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
ประธานสภาฯ ขอเชิญเจาหนาท่ีท่ีจะชี้แจงครับ เชิญครับ 
เลขานุการสภา ตัวแทนของทางหลวงชนบทมีไหมคะ ขอเชิญคะ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญทานรองวันชัย ครับ 
นายวันชัย ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ครับ กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ  

ผูทรงเกียรติครับ ผมนายวันชัย จันทร รองนายกองคการบริหารสวนตำบลหนองระเวียง  
ผมไดรับการประสานจากหัวหนาโอน เทียนทอง ผอ.หมวดบำรุงทางหลวงชนบทจักราช
วาติดภารกิจอยูท่ีอำเภอหนองบุญนาก จึงสงเจาหนาท่ีเขารวมประชุมแทน เจาหนาก็ไมมี
ขอมูล รายละเอียดการขยายทางเสนบานหนองบัวคำ หมู 5 เพื่อใหรับกับการขยาย
สะพานท่ีจะมีการขยายขางละ 2 เมตร ซ่ึงในปกอนนั้นเกิดปญหาวาการขออนุญาตตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาฯ ทองถ่ินกอนเพ่ือใหเปนไปตามแบบการขออนุญาตของกรมปาไม 

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตทานประธานสภาฯ และทานรองนายกฯ คะ ในสวนของทางหลวงชนบท 
ปจจุบันกรณีท่ีมีการขยายทางหรือขยายสะพานในสวนท่ีเก่ียวของเปนในสวนของ พ.ร.บ. 
ปาไม การอนุญาตตาม พ.ร.บ.ปาไม โดยขอความเห็นชอบจากสภาฯ เราแลว  เพ่ือไปยื่น
เรื่องตามระเบียบของกรมปาไม  ในการขยายทางอาจจะมีตนไมที่อยูริมทางที่เขาจะ 
ตองตัด ซึ่งมีความเกี่ยวของที่จะตองไปยื่นเรื่องขอกรมปาไมอีกทีหนึ่ง ตามแบบที่ขอ
อนุญาตมาเปนตามแบบการขออนุญาตของกรมปาไม จึงขอนำเรียนทานสมาชิกทุกทานทราบ 
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ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ 
เลขานุการสภาฯ ตัวแทนทางหลวงชนบทมีรายละเอียดชี้แจงเพ่ิมเติมไหมคะ  
นายอรรคเดช กระผมนายอรรคเดช แข็งแรงดี นายชางโยธา แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ไดรับ

มอบหมายใหเขารวมประชุม แตไมมีขอมูลครับ 
เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตใหหัวหนาสำนักปลัด เปนผูชี้แจงเพ่ิมเติมคะ  
นายวสวัตติ์ เรียนทานประธานสภาฯ ทานนายกฯ ทานรองนายกฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวม

ประชุมทุกทานครับ ผมนายวสวัตติ์ อวนโพธิ์กลาง หัวหนาสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ผอ.กองชาง  เร ื ่องการขออนุญาตสรางสะพานในเขตองคการบริหารสวนตำบล 
หนองระเวียง เจาหนาที่ไดประสานวามีการกอสรางและขยายสะพานทางหลวงชนบท
หมายเลข 3010 พื ้น ท่ีบร ิ เวณบานหนองบ ัวคำ โดยเจ าท ี ่หน าท ี ่ประสานมา 
ทางหลวงชนบทจะตองขออนุญาตเขาทำประโยชนในเขตปาไมตามมาตรา 54 ของ 
พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. 2484 ซึ่งเอกสารหลักฐานในการขออนุญาตจะอยูในแบบคำขอ  
ซ่ึงจะตองมีเอกสารที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตำบลหนองระเวียง คือหลักฐาน
การแสดงผลการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ 
ตั้งอยูกอนจึงจะดำเนินโครงการนั้นได จึงนำเรื่องเขาขอความเห็นชอบจากสภาฯ เราครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือขอคิดเห็นเพ่ิมเติม เชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตเจาหนาท่ีปาไมชวยชี้แจงเพ่ิมเติม ไดไหมคะ 
นายประมวล  คำพา ครับขออนุญาตเพิ่มเติม การขออนุญาตสรางสะพาน ตาม พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. 2484 ไม

ประเภท ข 13 ชนดิ และประเภท ก 185 ชนิด ถาอยูในบริเวณขอบขางทางสามารถทำ
เรื่องขอไปท่ีกรมปาไมเพ่ือจะดำเนินโครงการนั้นตอไปไดครับ 

เลขานุการสภาฯ ในสวนขององคการบริหารสวนตำบลหนองระเวียงของเราจะเก่ียวของในเรื่องของการให
ความเห็นชอบ ใหทานสมาชิกชวยกันพิจารณาในสวนที ่กรมทางหลวงชนบทจะ
ดำเนินการคือมีความจำเปนและเนื่องจากอยูในพื้นที่ของตำบลของเรานะคะ การขยาย
สะพานขยายถนนอาจจะมีผลกระทบกับคนบานเรา แตหนวยงานหรือสวนราชการที่จะ
เขาดำเนินงานในพื้นที่ก็มีความจำเปนที่จะใหสภาฯ เราใหความเห็นชอบ เนื่องจากวา
สมาชิกสภาเราเปนตัวแทนหมูบาน และทางหลวงชนบทเองอยากดำเนินการใหถูกตอง
เพ่ือท่ีจะเขาไปในพ้ืนท่ีไดอยางถูกตอง จึงขอใหทานสมาชิกทุกทานพิจารณาคะ 

นายกฯ ผูใหญบานหนองบัวคำ หมู 5 มีอะไรชี้แจงไหมครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ ผูใหญบานหมูท่ี 5 เชิญครับ 
นายอำนาจ  (ผญ.บานหมู 5) กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานนายกฯ สำหรับเรื่องขยายสะพาน ครับผมไดมีการ

ประสานงานกับนายชางวาจะมีการขยายทางจากหนาบานผูใหญคำพัน และสะพานก็จะ
มีการขยายมาทางฝงทิศตะวันออกฝงฝาย คือเสนทางจากสะพานมายังที่ทำการ อบต.  
มันเปนรูปตัวเอสซ่ึงเปนเสนทางอันตราย ฉะนั้นจะมีการทำโคงเพ่ือใหรับกับสะพานครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานผูใหญครับ 
 มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม เชิญครับ 
 ถาไมมีผมจะขอมติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมสภาฯ   เห็นชอบ   32 เสียง 
   ไมเห็นชอบ      ไมมี 
   งดออกเสียง      1 เสียง 
   สมาชิกสภาฯ อยูในท่ีประชุม  33 คน 
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ประธานสภาฯ 4.6 พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯ ครับ 
นายกฯ ขอมอบหมายใหหัวหนาสำนักปลัด เปนผูชี้แจงครับ 
นายวสวัตติ์ เรียนทานประธานสภาฯ ทานนายกฯ ทานรองนายกฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวม

ประชุมทุกทานครับ ผมนายวสวัตติ์ อวนโพธิ์กลาง หัวหนาสำนักปลัด เรื่องการพิจารณา
รางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2564-2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 2548 (แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินใหดำเนินการดังนี้ 

 1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจท่ี
เกี่ยวของเพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหาความตองการประเด็นการ
พัฒนาที่เกี่ยวของ ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการและขอมูลแผนพัฒนาหมูบาน
และแผนชุมชนมาประกอบการจดัทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและขอมูลมา
วิเคราะหเพ่ือจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ินแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 3. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นเพื ่อเสนอผู บริหาร
ทองถ่ิน 

 4. ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่น และประกาศใชแผนฯ เพื่อให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาฯ เพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใชเปน
แผนพัฒนาทองถิ ่นตอไปครับ ซึ่งใหองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาในแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 30 ตุลาคมกอนปงบประมาณถัดไปครับ ใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานดูตาม
เอกสารรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่จัดสงใหครับมีรายละเอียดทั้งหมด 4 สวน ใหทานดูใน
สวนที่ 3 หนา 53 ครับเปนการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติยุทธศาสตรและ
แผนงานที่เกี่ยวของครับ คือ องคการบริหารสวนตำบลหนองระเวียงเราจะมีทั้งหมด 6 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การพัฒนาดาน
สังคมและคุณภาพชีวิต ดานการบริหารท่ัวไป ดานการพัฒนาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และดานการพัฒนาแหลงน้ำ มีทั ้งหมด 6 ยุทธศาสตร 5 ดาน 4 แผนงาน และมี
หนวยงานท่ีรับผิดชอบท้ังหมด  7 กอง รายละเอียดตามท่ีสงรางแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.
2566-2570  ใหกับสมาชิกทุกทานไปแลวครับ ขอใหทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานได
พิจารณา และหากมีขอสงสัยหรือโครงการไหนตกหลนก็ขอใหเสนอไดครับ 

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตทานสมาชิกเปดดูรายละเอียดตามรางแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 
ตามเอกสารที่สงใหเลยคะ เพราะเนื่องจากไดจัดสงใหทราบลวงหนาแลว ใหทานสมาชิก
สภาฯ ชวยตรวจสอบวาแผนของทานที่ทานสงมาวามีครบหรือไม ใหดูโครงการหมูบาน
ของตัวเองวาโครงการไหนจะตองแกไขหรือเปลี่ยนแปลงตรงไหนใหเสนอในท่ีประชุมการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นป 2566-2570 นั้น ตามระเบียบตองจัดทำแผนใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคมปงบประมาณถัดไปและใหมีการประกาศใชซึ่งแผนในระหวางปที่มี
การดำเนินการไปแลวสามารถปรับเปลี่ยนได ก็จะเปนอำนาจของนายกฯ เนื่องจากเปน
การจัดทำแผนครอบคลุมระยะเวลา 5 ป โครงการไหนที ่ในแผนตั ้งไว ป  2570  
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 หากมีกรณีที่เรงดวนแผน 2570 ที่ตั้งไวอาจมีการปรับเปลี่ยนมาทำในป 2566 ไดหรือ

ที่ตั้งไวในป 2566 แตไมสามารถดำเนินการไดทันก็ปรับเปลี่ยนไปทำในปอื่นไดคะ ซ่ึง
ตองเปนโครงการท่ีอยูในแผน 5 ป แตถาเปนกรณีโครงการไมมีอยูในแผนเลยทานตองทำ
การประชุมประชาคมเสนอเขามาใหม และตองมีการประชุมคณะกรรมการตาง ๆ และ
ตองนำเขาที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา ฉะนั้นตอนนี้ใหทานดูวาโครงการไหนที่ทานได
เสนอเขามาแลวแตไมมีในแผน 2566-2570 ใหทานแจงมาตอนนี้เลย เพื่อจะไดทำการแกไข
เพ่ิมเติมกอนท่ีจะมีการประกาศใชซ่ึงเจาหนาท่ีจะตองทำการนำขอมูลเขาระบบ e-plan 

นายประดิษฐ เรียนทานประธานสภาฯ ทานนายกฯ สมาชิกสภาฯ และผู เขารวมประชุมทุกทาน  
ผมนายประดิษฐ ชัยสิทธิ์ สมาชิก อบต. หมูที่ 5 ไดเสนอโครงการกอสรางระบบประปา
หมูบานหนองบัวคำ เขามาแลวแตไมเห็นมีอยูในรางแผน ครับ ผมจึงขอเพิ่มโครงการนี้
เขาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 -2570) ดวยครับ 

เลขานุการสภาฯ คะเจาหนาท่ีท่ีรวบรวมขอมูลอาจจะพิมพตกหลน เดี๋ยวใหเจาหนาท่ีเพ่ิมใหคะ 
นายประภากร เรียนทานประธานสภาฯ ทานนายกฯ สมาชิกสภาฯ และผู เขารวมประชุมทุกทาน  

ผมนายประภากร  อยูเย็น สมาชิก อบต. ขอตัดโครงการที่ 93 -96 ตามแบบ ผ.02 
หนา 81-82 เนื่องจากทางหมูบานไดดำเนินการเองแลวครับ และโครงการที่ตกหลน
จากที่ทางหมูบานเสนอมา คือโครงการวางทอระบายน้ำภายในหมูบานโจด หมูที่ 15 
จากแยกบานนางบุญเหลือ  ฉิพิมาย ถึงทางเขาไร นายคะนอง  แกวสุข ผมจึงขอเสนอให
นำไปบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ดวยครับ 

นายวสวัตติ์  ผมเขาใจวาเปนโครงการเดียวกันกับโครงการวางทอระบายน้ำภายในหมูบานโจดหมูท่ี 
15 จากบานนายสมจิตร วิชาเพลง ถึงบานนางเหลือ  ฉิพิมาย ใชไหมครับ  

นายประภากร คนละโครงการครับ 
เลขานุการสภาฯ ไมเปนไรคะเดี๋ยวใหเจาหนาท่ีเพ่ิมใหตามท่ีเสนอ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯทานใดมีขอเสนออีกหรือไม ถาไมมี ผมขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบราง

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หรือไมครับ 

ท่ีประชุมสภาฯ   เห็นชอบ   32 เสียง 
   ไมเห็นชอบ      ไมมี 
   งดออกเสียง      1 เสียง 
   สมาชิกสภาฯ อยูในท่ีประชุม  33 คน 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  อ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของการจัดตั้งศูนยพักคอยเก่ียวกับเงินท่ีไดรับบริจาค ดังนี้ 
 1. คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลหนองระเวียง   
 2. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองระเวียง  
 3. บริษัทเอกชน 
 4. ผูนำชุมชน     
 6. เจาหนาท่ี อบต. และประชาชนท่ัวไป  
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 รวมไดรับเงินบริจาคทั้งสิ้น 79,353  บาทและไดรับบริจาคสิ่งของสำหรับศูนยพักคอย 

เชน น้ำดื่ม กาแฟ โอวันติล บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดทำรายการไวใน
สวนนี้อยางระเอียด และคาใชจายในการจัดตั้งศูนยพักคอยตั้งแตเริ่มจัดตั้งศูนยฯ เปนคา
วัสดุและอุปกรณตาง ๆ เปนเงิน 25,894 บาท และสำรองจายคาจัดหาอาหารสำหรับ
ผูปวย เปนเงิน 11,165 บาท แสดงรายการได ดังนี้ 
- รับเงินบริจาค  รวมท้ังสิ้น      79,353   บาท 
- จายคาวัสดุและอุปกรณ รวมท้ังสิ้น           25,894    บาท 
- สำรองจายคาอาหาร                     11,165    บาท  

       (จะไดรับคืนจาก รพ. พิมาย)   
     รวมคาใชจาย ท้ังสิ้น    37,059                  บาท 
     มีเงินคงเหลือ ท้ังสิ้น  42,294     บาท 
 คะก็ขอนำเรียนใหที่ประชุมทราบวาองคการบริหารสวนตำบลหนองระเวียงไดจัดทำ

รายการไวอยางระเอียดแลว หากสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยสามารถขอดูไดที่กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม  ถาไมมี  ผมขอขอบคุณสมาชิกและ
ผูเขารวมประชุมทุกทาน  ท่ีไดมาประชุม ผมขอปดการประชุม 

ปดประชุมเวลา   12.30  น. 
 
 
    (ลงชื่อ)        สุชาดา  สมสวนจิต                 ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
     (นางสาวสุชาดา  สมสวนจิต) 
         เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองระเวียง 
     

     

…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 
(ลงชื่อ)              
  (นายบำรุง  ซ่ือสัตย) 
  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองระเวียง 
 
 
     
    

    
 


